
เทคนิคการเลือกซื้อกรรไกรให้เหมาะกับตัวคุณ

ที่ผ่านมาคุณเคยถามตัวเองกันบ้างไหมว่าตัดสินใจเลือกซื้อกรรไกรจากเหตุผลใด? โรงเรียนแนะนำ, ร้านค้าแนะนำ, ซื้อตามเพื่อน, ...

วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการเลือกซื้อกรรไกรให้เหมาะกับตัวคุณกัน
เรามาเริ่มกันที่ละคำถามเลยละกันนะ!



อะไรคือความแตกต่างระหว่าง กรรไกรราคาถูก กับ กรรไกรที่มีราคาแพง?

คำตอบ – มีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ คุณภาพของวัสดุ กับ ผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตกรรไกร

กรรไกรราคาถูกจะผลิตจากวัสดุที่มีราคาถูก ผลิตจากกรรมวิธีที่ใช้วัสดุในการลับใบกรรไกรคุณภาพต่ำและมีราคาถูก ซึ่งตรงข้ามกับกรรไกรที่มีราคาแพงที่ผลิตจากกรรมวิธีการผลิตและวัสดุที่ดีกว่า ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับความคมของใบกรรไกร ความลื่นไหลในการทำงาน ตลอดจนไปถึงการลับใบกรรไกร

ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตกรรไกร กรรไกรราคาถูกนั้นจะผลิตจากเครื่องจักร แต่กรรไกรราคาแพงนั้นจะผลิตด้วยมือ (handcraft) จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการผลิตกรรไกร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการผลิต

บางคนอาจมองว่ากรรไกรราคาถูกนั้นสามารถตัดขนสุนัขได้เหมือนกันกับกรรไกรราคาแพง แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนนั้นยังไม่รู้ก็คือ ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นบนมือแล้วข้อต่อ โดยปกติแล้วเราจะไม่รู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ของกรรไกรราคาถูกก็ต่อเมื่อเราได้ใช้กรรไกรที่มีราคาแพง

Convex edge or Bevel edge? กรรไกรเยอรมัน หรือ กรรไกรญี่ปุ่น? แบบไหนละที่ดีที่สุด?

คำตอบ - บางทีมันอาจเป็นการตัดสินใจที่ยากในการเลือกซื้อกรรไกรเยอรมัน (Bevel edge) หรือกรรไกรญี่ปุ่น (Convex edge)

Convex edge จะมีขอบใบกรรไกรที่บางและมีความคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลทำให้ตัดได้รวดเร็ว ลื่นไหล และใช้แรงน้อย ในบางครั้งนำไปเปรียบได้ว่าเหมือนกับการตัดเนย "Butter cut" แต่เนื่องจากที่ขอบมีความคมมากจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาการกรรไกรประเภทนี้เป็นอย่างดี ห้ามตกหล่น เพราะกรรไกรประเภทนี้จะใช้การเสียดสีกันของใบกรรไกรเพื่อทำให้เส้นขนสุนัขขาด จะมีความทื่อของใบกรรไกรง่ายกว่าแบบ Bevel edge ถ้าคนลับกรรไกรลับใบกรรไกรไม่ถูกวิธี ความรู้สึกที่ตัดได้รวดเร็วและลื่นไหลเหมือนกับของใหม่จะหายไปทันที อาจจะทื่อหรือไม่ลื่นไหล ขอบใบกรรไกรแบบ convex edge เหมาะสำหรับตัดขนบริเวณลำตัวสุนัขพันธุ์ Poodle ใช้งานได้ดีกับขนหนาๆ และการตัดไล่ระดับของสุนัขพันธุ์ cocker

Bevel edge จะมีลักษณะขอบใบกรรไกรด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านเหมือนเป็นใบเลื่อย จะยึดเกาะเส้นขนสุนัขได้ดีกว่าแบบ Convex edge มีความทนทานของคมใบกรรไกรมากกว่า ข้อเสียของกรรไกรประเภทนี้ก็คือ ไม่สามารถตัดขน slide ได้เหมือนแบบ Convex edge และตัดได้หยาบกว่า ขอบใบกรรไกรแบบ Bevel edge เหมาะสำหรับตัดขนสุนัขที่อ่อนนุ่มเช่น schnauzer และ maltese เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการกางกรรไกรมาก พุดง่าย ๆ ก็คือเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นตัดขนสุนัข

ใบกรรไกรตรงหรือใบกรรไกรโค้ง?

คำตอบ – ถึงแม้ว่าคุณสามารถตัดขนสุนัขด้วยเพียงกรรไกรตรงอันเดียว แต่กรรไกรโค้งสามารถช่วยได้ตรงบริเวณหัว, ใบหน้า, หู, เท้า และสะโพก โดยเฉพาะบริเวณใต้ท้อง ทำให้งานของคุณเสร็จรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขนาดของกรรไกรเท่าไรถึงจะดีที่สุด?

คำตอบ – โดยปกติแล้วกล่องเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญตัดขนสุนัขจะมีกรรไกรหลายหลายขนาด ซึ่งการที่มีหลายขนาดนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดขนสุนัขให้คล่องตัวมากขึ้น

กรรไกรขนาด 10" เหมาะสำหรับตัดขนสุนัขที่ตัวใหญ่ๆ

กรรไกรขนาด 7.5" ถึง 8.5" เป็นขนาดกรรไกรเฉลี่ยที่ใช้ในงานตัดขนสุนัข ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่ควรใช้ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวใบกรรไกร

กรรไกรขนาด 5.5" ถึง 6.5" เหมาะสำหรับพื้นที่เล็กๆ เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือและข้อต่อ

ความกว้างของใบกรรไกร?

คำตอบ – ความกว้างของใบกรรไกรที่มีขายในตลาดทั่วไปจะมีอยู่ 2 ขนาดด้วยกัน ใบเล็กเรียว และใบใหญ่ ถ้าขนาดความยาวของกรรไกรที่เท่ากับกรรไกรใบใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่ากรรไกรใบเล็กเรียว กรรไกรใบใหญ่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นตัดขนสุนัข เพราะถ้าไปใช้ใบเล็กเรียวที่มีความเบามากกว่า อาจจะทำให้ควบคุมกรรไกรยาก และบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายกับสุนัข

แล้วกรรไกรชอยล่ะ?

คำตอบ – กรรไกรชอยที่มีขายในตลาดจะมีใบกรรไกรที่เป็นร่องด้านเดียวและสองร่อง การใช้กรรไกรชอยจะช่วยให้ปริมาณขนสุนัขเบาบางลง แต่ไม่ได้ทำให้ขนสุนัขสั้นขึ้น โดยปกติแล้วผู้ตัดขนสุนัขควรจะมีกรรไกรตรงกับกรรไกรชอยอย่างน้อย 1 คู่ เพื่อให้การตัดขนสุนัขผสมผสานลงตัวพอดี

จากคำถามและคำตอบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากนักน้อยสำหรับคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อกรรไกรตัดขนสุนัขครั้งต่อไป

ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ



มะหมากรูมมิ่งช็อป (MaMaGroomingShop)
จำหน่ายอุปกรณ์ตัดขนสุนัข (ปัตตาเลี่ยน, ใบมีด, กรรไกร)
ยี่ห้อชั้นนำ (Andis, Oster, Dubl Duck) นำเข้าจาก USA

อิสริยา หรือ กิจเจริญ 0815675877
20 ซอยโชติวัฒนาซอย 3 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
e-mail: supereak888@hotmail.com
www.mamagroomingshop.com



ที่มา: www.bbird.biz/uploads/selecting_20shears.pdf

http://precisionsharpening.net/about_scissors

www.MaMaGroomingShop.com